



วันอาเซียนครั้งที่ 57 : วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นจริง

» เรียนรู้จากอดีต สู่การสร้างอนาคต »



6 สิงหาคม 2567



ตึก HS03, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

เอกสารเชิงแนวคิด

ที่มาและความสำคัญ

1.1. 1.1 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2504 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ด้วยความร่วมมือทั้ง 5 ประเทศได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาได้มีการขยายความร่วมมือไปสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ได้แก่ บรูไน (บรูไนดารุสซาราม) ในปี พ.ศ. 2527, เวียดนาม ในปี พ.ศ. 2538, ลาว และพม่า ในปี พ.ศ. 2540, และกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2542 รวมเป็น 10 ประเทศความร่วมมือแสดงถึงจำนวนคนกว่า 600 ล้านคนทั่วพื้นที่ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร

เพื่อระลึกถึงความร่วมมือทางการเมืองและด้านเศรษฐกิจ วันอาเซียนถูกกำหนดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคมของทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจในนานาประเทศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทุก ๆ วันอาเซียน แต่ละประเทศสมาชิกได้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคีกันในภาคพื้นทวีป เน้นย้ำถึงความสำคัญของอาเซียน อีกทั้งยังสนับสนุนเป้าประสงค์ของอาเซียนอีกด้วย การเฉลิมฉลองในครั้งนี้เน้นย้ำถึงแนวคิดของอาเซียนและความสำคัญในการร่วมมือกันในการแก้ปัญหาร่วมกัน สนับสนุนการเติบโตในด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมความเข้าใจในด้านวัฒนธรรม การเฉลิมฉลองในวันอาเซียน ประเทศสมาชิกให้เกียรติแก่แนวความคิดความร่วมมือของอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการยืนยันอีกครั้งถึงความร่วมมือกันในการทำงานอย่างเหนียวแน่นในฐานะชุมชนเดียวกัน เพื่อสำเร็จจุดเป้าหมายในการพัฒนาภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น

1.2. ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือศูนย์รวมสำหรับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สังคมและสถานศึกษา โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จุดมุ่งหมายของศูนย์อาเซียนศึกษา คือการดำเนินงานวิจัยในหัวข้อด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน อาทิเช่น เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กฎหมาย และการพัฒนาด้านความปลอดภัย ศูนย์อาเซียนศึกษายังมุ่งเน้นไปยังการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กรด้านการศึกษา องค์กรภาครัฐ และ ภาคเอกชน

ศูนย์อาเซียนศึกษายังมีบทบาทสำคัญในการวางแผนการทำให้เป็นไปตามสากลตามแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี พ.ศ. 2565 โดยแผนงานนี้เกี่ยวข้องกับความร่วมมือและพัฒนาเกี่ยวกับประเทศอาเซียนในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การศึกษา การวิจัย การบริการด้านวิชาการ และเครือข่ายธุรกิจ อีกทั้งศูนย์อาเซียนศึกษาจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนด้านการศึกษา การวิจัย และการเสริมสร้างความรู้ในด้านต่าง ๆ ของชุมชนอาเซียน นอกจากนี้ยังต้องการยกระดับด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการด้านวิชาการ ผ่านการร่วมมือกันของมหาวิทยาลัย คณะ และองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

1.3. สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (MI) คือองค์การระหว่างรัฐบาลเพื่อความร่วมมือในภูมิภาค โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือและเป็นเจ้าของโดยประเทศจีน กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม โดยสถาบันได้มีการมุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถ การเจรจา และการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ได้รับเกียรติในการรับรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ในปี พ.ศ. 2564 จากผลงานที่โดดเด่นในการส่งเสริมการพัฒนาอนุภูมิภาคและความก้าวหน้าของความร่วมมือระดับภูมิภาค รางวัลอาเซียน เป็นรางวัลอันทรงเกียรติประจำปีภายใต้การบริหารของสำนักเลขาธิการอาเซียนที่เชิดชูความสำเร็จอันโดดเด่นสำหรับบุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชนอาเซียนอย่างโดดเด่น โดยทางสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ในฐานะผู้ได้รับเกียรติในการรับรางวัล แสดงให้เห็นถึงบทบาทในการขยายองค์การจากองค์กรที่มุ่งเน้นในการพัฒนากลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ไปสู่องค์กรที่มีชื่อเสียงในการสนับสนุนกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคในวงกว้าง อย่างอาเซียน

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการพัฒนาระบบนิเวศ มนุษย์ เพื่อพัฒนาเป็นผู้นำ และผู้เป็นเลิศในการเจรจาและการทำงานร่วมกัน โดยทางสถาบันมีการรวบรวมผู้ถือประโยชน์ร่วมกันในการร่วมมือเพื่อพัฒนาในด้าน ๆ ต่างที่สำคัญ อาทิเช่น ด้านการเกษตร ด้านการค้าและการลงทุน และด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน อีกทั้งทางสถาบันยังมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาในประเด็นที่สำคัญ อาทิเช่น ด้านการรวมตัวความเปราะบางทางสังคม ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรม และด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน เพื่อให้มั่นใจในผลลัพธ์ในฐานะองค์กรเป็นประโยชน์ในระดับภูมิภาค

วันอาเซียนครั้งที่ 57 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากการอุทิศตนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันอาเซียนครั้งที่ 57 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยริเริ่มในการเฉลิมฉลองในปีนี้ “จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง: เรียนรู้จากอดีต สู่การสร้างอนาคต” จะสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ดั้งเดิมของอาเซียน และยังเป็นโอกาสเฉลิมฉลองความก้าวหน้าครั้งสำคัญในช่วง 57 ปีที่ผ่านมาของอาเซียน โดยริเริ่มการจัดงานวันอาเซียนในปีนี้นั้นเน้นย้ำถึงความสำคัญที่ผ่านมาจากความร่วมมือกันของนานาประเทศสมาชิกอาเซียน และเปิดพื้นที่สำหรับแรงบันดาลใจและโอกาสใหม่ๆ ในอนาคตสำหรับภูมิภาค

ประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีบทบาทในการก่อตั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ผ่านมาจะได้รับการรำลึกผ่านการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการเน้นย้ำถึงความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยที่มีต่อกรอบความร่วมมือของอาเซียน และยังเป็นโอกาสแสดงให้เห็นว่าศูนย์อาเซียนศึกษาและสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงส่งเสริมอัตลักษณ์และคำขวัญของอาเซียนที่ว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ทั่วทั้งชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย และรวมไปถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

งานวันอาเซียน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม และประสบการณ์ทางวิชาการ โดยจะนำเสนอผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้จะมีการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสำเร็จที่ผ่านมาและแรงบันดาลใจในอนาคตของอาเซียน มีเกมการละเล่นในร่มดั้งเดิมของอาเซียน และยังมีกิจกรรมในการสร้างเครือข่ายที่เน้นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างยั่งยืน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานยังมีโอกาสในการสำรวจมรดกทางวัฒนธรรมผ่านการนำเสนอจากชุมชนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะจัดขึ้นโดยสมาคมนักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วม

2.1. จุดประสงค์

งานวันอาเซียน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโครงการสำคัญในการมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมวิถี กรอบความร่วมมือ หลัก การ และคติประจำใจของอาเซียน ซึ่งมีส่วนสนับสนุนในการสร้างประชาคมระดับภูมิภาค โดยในกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์ เพื่อที่จะ:



รำลึกถึงการก่อตั้งอาเซียน: การเฉลิมฉลองการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม ปีพ.ศ. 2510 อีกทั้งเป็นการให้ เกียรติแก่วีรกรรมของสมาชิกผู้ก่อตั้งที่รวมตัวกันเพื่อสร้างกรอบความร่วมมือและ ความสามัคคีในระดับภูมิภาค



สะท้อนถึงความก้าวหน้า ความสำเร็จ และปณิธานร่วมกันของอาเซียน: การมอง ย้อนกลับไปที่การเดินทางของอาเซียน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึง ณ ปัจจุบัน ทำให้เห็น ถึงเหตุการณ์สำคัญ ความสำเร็จ และเป้าหมายที่มีร่วมกันที่หล่อหลอมการพัฒนาของ องค์กร



ส่งเสริมความสามัคคีในระดับภูมิภาคและความเข้าใจด้านวัฒนธรรม: การสร้าง โอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาร่วมงานในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และส่งเสริมการขึ้นชั้น วัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมที่หลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน



สร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้กับภูมิภาค: การส่งเสริมแนวคิดและความร่วมมือใหม่ ๆ ที่จะช่วยในการพัฒนาหลักการของอาเซียนในการรับมือกับปัญหาในอนาคต อีกทั้ง ยังเป็นการปูทางเพื่อการเติบโตและความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

2.2. ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมในครั้งนี้กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน จากที่ต่าง ๆ อาทิเช่น นักศึกษา และอาจารย์จาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ผู้เข้าร่วมงานทั่วไป, สมาชิกของเครือข่ายการทูต โดยหวังว่าจะมีการเข้าร่วมจาก:



สมาคมนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(อาทิเช่น สมาคมนักศึกษาพม่า, สมาคมนักศึกษาเวียดนาม, สมาคม นักศึกษาอินโดนีเซีย, สมาคมนักศึกษาลาว, สมาคมนักศึกษา กัมพูชา

2.3. การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมก่อนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ผ่านทางที่ลิง: <https://bit.ly/57thASEANDay>

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อได้ที่:

คุณ อนุสรณ์ แทนพิทักษ์

ผู้จัดการแผนกการสื่อสารและการจัดการความรู้

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

anusara@mekonginstitute.org



2.4. รูปแบบการจัดงานและภาษา

กิจกรรมวันอาเซียนจะถูกจัดขึ้นที่ตึก HS03 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังมี การถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง โดยงานในภาคเช้าจะจัดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ในขณะที่การอภิปรายในช่วงบ่ายจะมีการใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2/5 การแต่งกาย

ชุดประจำชาติ

กิจกรรมภายในงาน



การให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
การเสวนาและการบรรยายต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียนตั้งแต่อดีตและปัจจุบัน



กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาเซียน
กิจกรรมจะจัดขึ้นสำหรับนักศึกษา, คณาจารย์ รวมไปถึงผู้ที่เข้ามาร่วมงาน ทุกคนได้พบปะพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง



บูธนำเสนอประเทศสมาชิกอาเซียน
หนึ่งในจุดเด่นของกิจกรรมงานวันอาเซียนครั้งที่ 57 คือบูธที่จะจัดทำขึ้นโดยสมาคมนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาร่วมภายในงานกิจกรรม ซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศอาเซียนต่าง ๆ โดยในบูธแต่ละแห่งจะมีการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การชิมอาหารท้องถิ่นแบบดั้งเดิม และสื่อข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ



กิจกรรมการแสดงเชิงวัฒนธรรม
การแสดงสด ได้แก่ การเต้นรำดั้งเดิมตามวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีสดจะถูกจัดขึ้นในช่วงพักของกิจกรรม ช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานได้ดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรมประเพณีทางศิลปะของภูมิภาค



บูธถ่ายภาพธีมอาเซียน
บูธสำหรับถ่ายรูปที่ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ประกอบฉากและพื้นหลังในแบบต่าง ๆ ในธีมอาเซียน โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้

ตารางเวลากิจกรรม

Time	Activity
0830 - 0900	ลงทะเบียนเพื่อความร่วมมือ
0900 - 0905	กล่าวยินดีต้อนรับและทักทาย โดย พิธีกรประจำกิจกรรม
0905 - 0920	กล่าวเปิดงาน <ul style="list-style-type: none"> นายสุรียัน วิจิตรเลขการ, ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล, อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รองการยืนยัน)
0920 - 0940	กล่าวคำปราศัย ในหัวข้อ “เรียนรู้อดีต, สู่การสร้างอนาคต” <ul style="list-style-type: none"> นายวงศ์เทพ อรรถโก้วลวที, อดีตรองเลขาธิการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
0940 - 0945	เปิดการแสดงโชว์เชิงวัฒนธรรม
0945 - 0950	ถ่ายรูปร่วมกัน
0950 - 1040	อาเซียนทอล์ค วิสัยทัศน์ของอาเซียนในปีพ.ศ. 2588 <ul style="list-style-type: none"> พิธีกรดำเนินรายการ โดยนายสุรียัน วิจิตรเลขการ, ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง คณะวิทยากร <ul style="list-style-type: none"> นายวงศ์เทพ อรรถโก้วลวที, อดีตรองเลขาธิการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สำนักงานเลขาธิการอาเซียน นายอภิชัย สิ้นหิรินดา, อดีตผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน นายอรรถณยุทธิ์ ศรีสมุท, อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง, อดีตอธิบดีฝ่ายกิจการอาเซียน นายสมศักดิ์ พิภพภิญโญ, อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาเฉพาะเรื่อง สำนักงานเลขาธิการอาเซียน นางพอมาน วงษ์สง่า หัวหน้าโครงการระดับภูมิภาค องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
1040 - 11:00	ช่วงถามตอบ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Mentimeter และ Open Format
1100 - 1115	รับประทานอาหารว่าง
1115 - 1200	อาเซียนควิช กิจกรรมถาม-ตอบอาเซียน
1200 - 1215	การประกวดชุดประจำชาติอาเซียน
1215 - 1330	รับประทานอาหารเที่ยง

ตารางเวลากิจกรรม

Time	Activity
1330 - 1345	แนะนำกิจกรรมในช่วงบ่าย โดย พิธีกรประจำกิจกรรม
1345 - 1500	<p>การสนทนาภายใต้หัวข้อ “มุมมองอาเซียนผ่านการเมือง วัฒนธรรม ศิลปะ และสังคม”</p> <ul style="list-style-type: none"> • พิธีกรดำเนินรายการ โดยดร. กันตพงศ์ จิตต์กล้า, อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • คณะวิทยากร: <ul style="list-style-type: none"> ◦ นายสุริยัน วิจิตรเลขการ, ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ◦ รศ. ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ, รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ◦ รศ. ดร. ฮิเดกิ ฮิรามัทซึ, จากศูนย์การเรียนรู้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยเกียวโต ◦ ผศ. ดร. กิรติพร จูตะวีริยะะ, รักษาผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ◦ ผศ. ดร. ศุภกิต บัวขาว, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1500 - 1515	ช่วงถาม-ตอบ
1515 - 1530	<p>สรุปกิจกรรมและกล่าวจบงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผศ. ดร. กิรติพร จูตะวีริยะะ, รักษาผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1530 - 1545	ช่วงกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาเซียน